



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

ที่ อย ๗๓๖๐๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลระโสมได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้ พื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่งด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เล่มนี้ จะอำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างดียิ่งแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีดังนี้

๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น
๒. จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
๓. จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๔. จัดให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประโยชน์ปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการฝึกอบรม

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เดินทางไกลไม่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่พึงพอใจมากเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่ อบต. ดำเนินการเอง และส่งไปถึงการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น เพราะได้ความรู้มากขึ้น ได้เห็นรับรู้การปฏิบัติงานให้หน้าที่ตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานปัจจุบันได้ ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. ได้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาของงานข้อบัญญัติ และอื่นๆ ในส่วนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ก็ได้ความรู้ในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการกระทำผิดโดยเจตนาและไม่เจตนาทางวินัย กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้มาประกอบกับการทำงานในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านนำแนวคิด ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง
๒. ให้ประกวด/ยกย่องบุคลากรที่ทำเป็นตัวอย่างได้
๓. ให้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

(ลงชื่อ)



(นางสาววิศรดา เสมารักษ์)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

- ทราบ
- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(นางทวิทรัพย์ อันเสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ
- ความเห็นของปลัด อบต.



ส.ต.อ.

(เสนห์ พรหมชัย)

ปลัดอบต.ระโสม

คำสั่ง นายก อบต.

- ทราบ
- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสวัสดิ์ คงสมฤทธิ)

นายกอบต.ระโสม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
๑	ส.ต.อ.เสน่ห์ พรหมชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑	ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย	๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมสวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒	นางสาวปณณา วงษ์มานะสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมหลักสูตร “แนวทาง และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ฯลฯ	๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว)	๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรม AVANI Pattaya Pesort & Spa อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
		โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ ๑๗	๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
		โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาคด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ	๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเดอะลือฟท์ รี สอร์ท ซอยวงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
		โครงการสร้างกลไกในการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งการเลือกกิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓	นางวีรดา เวชวงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงาน การเงินประจำปี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๒	๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ เทคนิค กลยุทธ์ ในการบริหาร สัญญาหรือข้อตกลงซื้อขาย การ แก้ไขสัญญา การงด ลดค่าปรับ หรือขยายสัญญา ฯลฯ	๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	โรงแรมศรีอุทอง อำเภอ เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้หนังสือชักชวน การจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรูปแบบจำแนก งบประมาณฉบับใหม่ ประกอบ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS ใหม่”	๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน”	๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ อยูธยา ซิตี้ พาร์ค (ชั้น ๒) ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔	นายธีรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบในพื้นที่ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลป์ เจพี เอ็นเอส จำกัด	๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒	ณ ศูนย์พัฒนาไม่ผลตาม พระราชดำริและศูนย์ศึกษา การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
		โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมสี่ดาวีส์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
๕	นายคณาเดช จุณศรี ผู้อำนวยการกองคลัง	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประเมินคุณภาพนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานต้นสังกัด	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน ฯ	๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดกระบวนการให้บริการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจแนวใหม่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ	๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท./โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำบัญชี/รูปแบบบัญชีใหม่ การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลัง/เจ้าหน้าที่การเงินประเภทรายจ่ายที่กำหนดขึ้นใหม่ของสถานศึกษา การมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษา	๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
		โครงการอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ (แบบเปอร์เซ็นต์) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา”	๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๖	นางทวิทรัพย์ อันเสน หัวหน้าสำนักปลัด	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๔ เมษายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเดอะ คาวาลี คาซ่า รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
		โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน”	๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ ออยุธยา ซิตี้ พาร์ค (ชั้น ๒) ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		โครงการเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ ห้องประชุม บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	ณ ออยุธยาซิตีพาร์ค ชั้น ๒ ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗	นางสาววิมลรัตน์ ชวมณีนันท์ นักพัฒนาชุมชน	โครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๒๒	๑๒ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
๘	นางสาววรรณพร มูลเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ฯลฯ”	๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด”	๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร” เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓	๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้หนังสือชักชวนการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรูปแบบจำแนกงบประมาณฉบับใหม่ ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ใหม่”	๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน”	๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ อยูรยา ซิตี้ พาร์ค (ชั้น ๒) ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
๙	นางเสาวลักษณ์ มีกรงาม นักวิชาการคลัง	โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงาน การเงินประจำปี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๒	๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้หนังสือชกซ้อม การจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรูปแบบจำแนก งบประมาณฉบับใหม่ ประกอบ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS ใหม่”	๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน”	๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ อยูรยา ซิตี้ พาร์ค (ชั้น ๒) ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐	นายประยูร ทับสุวรรณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงาน การเงินประจำปี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๒	๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
		โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมสี่ดาวีส์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
		โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน”	๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ ออยุธยา ซิตี้ พาร์ค (ชั้น ๒) ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑	นางเสริมสุข ศรีสมพงษ์ ครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ ประเมินคุณภาพนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานต้น สังกัด	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแก็ รด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกอง การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณของสถานศึกษา ตาม มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำ รายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ
๑๒	นางจิระวรรณ โชติช่วง ครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ ประเมินคุณภาพนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานต้น สังกัด	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแก็ รด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
๑๓	นางสาวกนกศรี รักเย็น ครูผู้ดูแลเด็ก	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประเมินคุณภาพนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานต้นสังกัด	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔	นางชุตีมา ทับสุพรรณ ครูผู้ดูแลเด็ก)	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประเมินคุณภาพนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานต้นสังกัด	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕	นายธีระพงศ์ ชูชาติ พนักงานขับรถยนต์	โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด	๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒	ณ ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
๑๖	นายปัญญา คงสมแดน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด	๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒	ณ ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
๑๗	นางสาวสิริพร สิตตะวิบูล	โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด	๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒	ณ ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
		โครงการเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	ณ ห้องประชุม บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน/ปี ที่อบรม	สถานที่
๑๘	นายจักพันธุ์ แก้ววิสัย		๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	ณ โรงแรมศรีอุทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๙	นางสาววิศรา เสมารักษ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒	ณ อยูทธาซิตีพาร์ค ชั้น ๒ ห้อง The Hall Convention Center จังหวัดพระนครศรีอยุธยา